



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ส่งออกสินค้าเกษตร4เดือนแรก ได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น12%	ประชาชาติธุรกิจ
2. สัมภาษณ์: น้ำมะพร้าวไทยบูมเล็ง5ปีส่งออก5,000ล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
3. ในหลวงทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม	เดลินิวส์
4. ยึด4มาตรการอุ้มราคายางพารา	ข่าวสด
5. 'ฉัตรชัย'ดันไทยผู้นำอาเซียน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	ประชาชาติธุรกิจ
6. คอลัมน์ ระเบียบข่าวทั่วไทย	ประชาชาติธุรกิจ
7. 4 มาตรการ พุงราคายาง จริงใจหรือขายผ้าเอาหน้ารอด	คมชัดลึก
8. ชูตลาดเกษตรเมืองลับแลเล็งขยายสู่ระดับภูมิภาค	ไทยโพสต์
9. "ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ" คลานเต่าแก่น้ำท่วม-แล้ง	ไทยรัฐ
10. NCPO calls Pichai in for another chat	Bangkok Post
11. 'ปึกตุ้'อุ้มรมว.เกษตรฯอ้างปัญหายางมรดกบาปรัฐบาลเก่า	ผู้จัดการรายวัน
12. คอลัมน์ ประเด็นร้อน	โพสต์ทูเดย์
13. วิฤตราคา'ยางพารา'รอบใหม่ชะตากรรมชาวสวนอยู่ใต้กำมือใคร	มติชน
14. หนุนเลี้ยงปลาช่อนในนาข้าวเกษตรฯ บูรณาการประชารัฐ	สยามรัฐ
15. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: ส่งเสริมการตลาดให้กับปลาช่อนไทย	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : ส่งออกสินค้าเกษตร4เดือนแรก ได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น12%

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 4949 หน้า : 7 (บนซ้าย)



## ส่งออกสินค้าเกษตร4เดือนแรก ได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น12%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุส่งออกสินค้าเกษตรช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในอาเซียนมากที่สุด ยางพารา ข้าว เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ 2 อันดับแรก

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับสินค้าทั้งหมด โดยเป็นการส่งออกไปยังคู่ค้าต่าง ๆ ได้แก่ อาเซียน ร้อยละ 26 ญี่ปุ่นร้อยละ 13 จีนร้อยละ 12 สหรัฐอเมริการ้อยละ 11 และสหภาพยุโรปร้อยละ 8 สำหรับปี 2560 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) พบว่ามีมูลค่าการค้า 594,633 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 433,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 399,983 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2559 ไทยนำเข้า 160,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 157,705 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2559 ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81

นอกจากนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของ ไทย ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2560 ได้แก่ ยางพารา 82,043 ล้านบาท ข้าว 53,499 ล้านบาท มันสำปะหลัง 32,746 ล้านบาท เนื้อไก่ 29,281 ล้านบาท อาหารทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง 17,187 ล้านบาท ลำไยแห้ง 8,749 ล้านบาท ทูเรียนสด 3,437 ล้านบาท ลำไยสด 1,535 ล้านบาท มะม่วงสด 657 ล้านบาท และมังคุดสด 515 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากไทยผลิตสินค้ามีคุณภาพปลอดภัย และมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้สินค้าเป็นที่เชื่อมั่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงเข้มงวดดำเนิน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: น้ามะพร้าวไทยบูมเล็ง5ปีส่งออก5,000ล้าน

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 3270 หน้า : 9 (บน)

# น้ามะพร้าวไทยบูม เล็ง 5 ปีส่งออก 5,000 ล้าน

ในสินค้าอาหารสำเร็จรูป 6 กลุ่มที่ส่งออกโดยสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเกือบ 200 บริษัท ประกอบด้วย กลุ่มหมู่น้ำ กลุ่มอาหารทะเล กลุ่มสับปะรด กลุ่มข้าวโพดหวาน กลุ่มผักและผลไม้ และกลุ่มอาหารพร้อมทาน ที่ส่งออกนាំรายได้เข้ารวมกันกว่า 1.99 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา และช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 6.27 หมื่นล้านบาทนั้น สินค้าน้ามะพร้าวซึ่งอยู่ในกลุ่มผักและผลไม้ถือเป็นสินค้าที่เทรนด์กำลังมาแรงสุด

## ตลาดน้ามะพร้าวโลกฮอต

“วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา” นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปให้ข้อมูลในการให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ผลผลิตน้ามะพร้าวที่ส่งออกหลักของไทยนอกจากกะทิสำเร็จรูป ที่ส่งออกในปี 2559 ปริมาณ 2.01 แสนตัน มูลค่า 1.09 หมื่นล้านบาท และช่วง 4 เดือนแรกปี 2560 ที่ 7.06 หมื่นตัน มูลค่า 3,800 ล้านบาท รวมถึงน้ามะพร้าว(ทุกชนิด)ปี 2559 ที่ส่งออก 1,235 ตัน มูลค่า 351 ล้านบาท และช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ส่งออก 450 ตัน มูลค่า 138 ล้านบาทแล้ว สินค้าตัวใหม่ที่กำลังบูมในตลาด



ต่างประเทศคือ “น้ามะพร้าว” ทั้งที่บรรจุกล่องยูเอชที หรือกล่องกระดาษที่มีการออกแบบที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่

สำหรับน้ามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายหลายด้าน โดยในทางอายุรเวช น้ามะพร้าวถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ช่วยในการรักษาและมีคุณสมบัติเป็นธาตุเย็น ช่วยล้างพิษ ดูดซับและขับของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ให้แร่ธาตุกับร่างกายอย่างครบถ้วน และสามารถบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยนักกีฬาสามารถดื่มน้ามะพร้าวแทนเครื่องดื่มเกลือแร่ เพราะมีแร่ธาตุหลายชนิดที่จำเป็นกับนักกีฬาที่สูญเสียเหงื่อได้อีกด้วย

## โปรโมตผ่านลิเวอร์พูล

“ขณะนี้ทีมฟุตบอลหลายทีมในอังกฤษใช้น้ามะพร้าวเป็นเครื่องดื่มนักกีฬา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโปรโมตน้ามะพร้าวไทยล่าสุดในปี 2559 บริษัทเทพผดุง

พรมะพร้าว เจ้าของกะทิสำเร็จรูปและน้ามะพร้าวแบรนด์ข้าวเกาะได้เห็นสัญญาณในการเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี ด้วยการใช้งาพนักงานฟุตบอลของสโมสรบนบรรจุภัณฑ์น้ามะพร้าวข้าวเกาะทั้ง 3 รูปแบบได้แก่ แบบกล่องยูเอชที แบบขวดพลาสติก และแบบกระป๋องจากสโมสรลิเวอร์พูลเป็นสโมสรเก่าแก่ และมีแฟนคลับมากที่สุดในโลก และยังเป็นการสร้างการ

ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
คาดการณ์จะมี  
อัตราการเติบโต  
40-50%  
ต่อปี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: น้ามะพร้าวไทยบูมเล็ง5ปีส่งออก5,000ล้าน

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 3270 หน้า : 9 (บน)



△ วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

สินค้าน้ามะพร้าวจากไทยส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าเป็น coconut Juice ซึ่งการเรียกผลิตภัณฑ์สินค้าว่าเป็น “juice” เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างและหลุดออกไปจากกระแสความนิยม “coconut water” ในตลาดสหรัฐฯ โดยน้ามะพร้าวของไทยที่ตลาดในสหรัฐฯ เช่น ยี่ห้อ

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

### อุปสรรควัดคูปไม่พอ

อย่างไรก็ตามการทำตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยยังมีอุปสรรคเรื่องวัตถุดิบในการแปรรูปมีไม่เพียงพอ จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าวไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2559 ผลผลิตทั้งประเทศมีปริมาณ 8.57 แสนตัน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีผลผลิต 9.04 แสนตัน หรือลดลง 5.1% และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศก.คาดการณ์ในปี 2560 จะมีเนื้อที่ให้ผล 1.16 ล้านไร่ ผลผลิต 8.80 แสนตัน

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตมะพร้าวในไทยลดลงในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ พื้นที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสวนเก่า ต้นมะพร้าวมีอายุมาก และขาดการบำรุงรักษา รวมถึงมีแมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ เข้าทำลายต้นมะพร้าว จากสภาพอากาศมีความแปรปรวนทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วมในบางพื้นที่ และจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ราคาดีกว่าแทน ส่งผลให้มีการนำเข้มน้ำมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามา โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในปี 2559 การนำเข้ามะพร้าวทุกประเภทของไทย 1.81 แสนตัน มูลค่า 2,465 ล้านบาท ■

รับรู้ให้กับน้ามะพร้าวด้วยว่าเป็นเครื่องดื่มทดแทนเครื่องดื่มเกลือแร่ให้กับนักกีฬาได้อีกด้วย”

“วิศิษฐ์” กล่าวอีกว่า จากน้ามะพร้าวที่กำลังฮอต ส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเกือบทุกแบรนด์ที่ตลาดเครื่องดื่มในไทย ต่างออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ามะพร้าวเพื่อทำตลาดทั้งในและต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้การส่งออกน้ามะพร้าวของไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากมูลค่าปี 2558 อยู่ที่ 1,800 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาทในปี 2559 และในอีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีอัตรา

การเติบโต 40-50% ต่อปี และจะมีมูลค่าการส่งออกถึง 5,000 ล้านบาท

### แบรนด์ดังไทยลุยสหรัฐฯ

สำหรับตลาดส่งออกน้ามะพร้าวของไทยปัจจุบันมี 2 ตลาดใหญ่คือสหรัฐอเมริกา และจีน โดยในสหรัฐฯนอกจากผู้บริโภคจีนชอบและนิยมอาหารไทยติด 1 ใน 3 ของอาหารต่างชาติแล้ว น้ามะพร้าวบรรจุกล่องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้(จากรายงานของ “Global coconut water Market 257-2562) โดย

FOCO, Parrot Brand, AC, Sun-lee, Taste Nirvana, Chao Koh, Green Fresh, ASEAN Shef และ Ice Cool เป็นต้น

ส่วนตลาดจีนปัจจุบันน้ามะพร้าวที่จำหน่ายในตลาดจีนมีมากกว่า 30 ชนิดราว 20 ยี่ห้อ ซึ่งจากประเภทสินค้ามีจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าตลาดจีนมีความต้องการน้ามะพร้าวปริมาณมาก อย่างไรก็ตามในจำนวน 30 ชนิดดังกล่าว มีน้ามะพร้าวที่ผลิตในจีนสัดส่วนเพียง 10% เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการของตลาด โดยนำเข้าจากไทย

## ในหลวงทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 12 มิ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการเก็บฝักคับชวาและขยะออกจากคลองระบายน้ำ บริเวณชุมชนซอยวิภาวดี 11 แยก 5 เขตจตุจักร และคลองนางประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจากปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมา เมื่อเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลโทสุชาติ สุานสุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวอดภัยในอำเภอหนอง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอประโคนชัย อำเภอละหานทราย อำเภอหนองหงส์ และอำเภอปะคำ จำนวน 662 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนอง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. ซึ่งศูนย์ฯ นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนทั้งในช่วงวิกฤติที่เกิดอุทกภัย และภัยแล้งบูรณาการวางแผนร่วมกันติดตามแก้ไขปัญหาคือได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในระยะสั้นระยะยาว ลดผลเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด “ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เชื่อมข้อมูลจาก 10 หน่วยงานด้านน้ำมาเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้สะดวกรวดเร็วส่งผลให้การประเมินสถานการณ์น้ำทุกสภาวะ การตัดสินใจของผู้บริหารระดับประเทศวางแผนน้ำในอนาคตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากศูนย์อื่น ๆ เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่คาดการณ์สภาพอากาศ ศูนย์ของกรมทรัพยากรน้ำทำหน้าที่วางแผนน้ำในอนาคต เป็นต้น จึงไม่มีความซ้ำซ้อนกันเนื่องจากภารกิจของกรมชลประทาน และประสานหน่วยอื่น ๆ ทำงานไปในแนวทางเดียวกัน

ด้าน นายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าตลอด 115 ปีกรมชลประทานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ำและตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่ระดับการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี ให้เกษตรกรมีความรู้รายขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์ของกรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่กรมชลประทาน 4.0

## ยึด4มาตรการคุมราคายางพารา

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุม ครม. ถึงกรณีสมาคมผู้ปลูกยางทั่วประเทศเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า ที่ประชุมครม. ได้หารือกัน ซึ่งมาตรการที่นำเข้าพิจารณาเป็นมาตรการต่อระยะเวลาในการดำเนินการ 4 มาตรการที่เคยทำมาแล้ว มาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้อัตราราคายางสูงขึ้น ซึ่ง 2-3 วันนี้นั้นขึ้นมากิโลกรัมละ 2 บาท ก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วย อยากให้รอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงในวันที่ 14 มิ.ย. เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่า มีมาตรการอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่าสมาคมผู้ปลูกยางเตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขออภัยว่าอย่าออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลย เพราะตนเองก็ไม่อยากใช้กฎหมายบังคับ อยากหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะร่วมมือแก้ไขปัญหาได้ หลายอย่างก็หันหน้าไปในทางที่ดีแล้วที่ผ่านมาราคายางสูงขึ้น แต่ก็มีช่วงที่ลดลงก็ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหในช่วงที่ราคาลดลงอย่างไร และสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งขอให้สื่อช่วยกันทำความเข้าใจด้วยอย่าถึงขั้นเรียกร้องให้ปรับรมว.เกษตรฯ ออกจากตำแหน่งเลย เพราะมันไม่ใช่สาเหตุ และรมว.เกษตรฯ เขาทำงานหลายเรื่อง อีกทั้งหลายปัญหาเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว

นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 แนวทาง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ(กนย.) โดยให้ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราต่อไปอีก 3 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560-31 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรในอัตรา 3% ต่อปี จากวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท คิดเป็น 300 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงิน 900 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังให้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมอีก 11,460 ครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากที่ผ่านมา มีเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางได้รับความช่วยเหลือแล้ว 675,751 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,077.68 ล้านบาท และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 19,406 ล้านบาท และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มก้นชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 8,768 ล้านบาท รวมเงินคงค้าง 28,174 ล้านบาท ออกไปจากเดิมวันที่ 31 พ.ค.2560 เป็นวันที่ 31 พ.ค.2563 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส.ออกไปตามระยะเวลาที่ขยายชำระคืนเงินกู้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1

ประการสุดท้าย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. 2560-เม.ย. 2562 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยให้ใช้แหล่งสินเชื่อเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท

# 'ฉัตรชัย' ดันไทยผู้นำอาเซียน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

เกษตรฯเปิดยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ตั้งเป้าปี 2564 ขยายพื้นที่ผลิตกว่าล้านไร่ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มกว่า 9 หมื่นราย ชงไทยเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในเขตอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ 5 ปีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 1,333,860 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 96,670 ราย เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ และตลาดต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการ เพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึง ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก 318 ล้านไร่ ใน 183 ประเทศ ในขณะที่ด้านการตลาดมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก 3.0 ล้านล้านบาท สำหรับไทยมีพื้นที่ผลิตรวม 0.3 ล้านไร่ ถือเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ กะทิ เครื่องแกง ขอส มูลค่า 1,201 ล้านบาท ข้าว 552 ล้านบาท และอื่น ๆ เช่น มะพร้าวหอม ชา กาแฟ และสมุนไพร 558 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,310 ล้านบาท ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ในปี 2560 ว่า ได้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งมีการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นพืชหลัก ปลูกพืชผักหลังนา และเลี้ยงไก่อินทรีย์ เป็นกิจกรรมเสริม และพื้นที่ทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงอินทรีย์ ส่วนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเริ่มใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับคำแนะนำ การปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือความรู้เบื้องต้น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมยกระดับ โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับรอง โดยจะให้การสนับสนุนตั้งโรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปัจจัยการผลิตจัด

ทำแปลงสาธิต หมู่บ้านต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พัฒนาต่อยอดการผลิต และกลุ่มสุดท้ายได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว จะมีการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้าเกษตรอินทรีย์ และติดตั้งระบบตรวจสอบสินค้า ส่วนผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในปี 2560 พื้นที่รวมทั้งประเทศ 109,040 ไร่ แยกเป็นข้าว 98,239 ไร่ และพืชผสมผสาน 9,103 ไร่

## ระเบียบข่าวทั่วไทย

มองการณ์ไกลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง **“พีพัฒนา เอกภาพันท์”** พ่อเมืองอุตรดิตถ์ เผยขณะให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะที่มาตรวจเยี่ยมตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ ว่าอยากผลักดันให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านการเพาะกล้าพันธุ์ต่าง ๆ ระดับประเทศ และอาเซียน ควบคู่ไปกับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะช่วยเพิ่ม GDP ด้านเกษตรของจังหวัดให้สูงขึ้น

“**พล.อ.ดนัย มีชูเวท**” ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สมานิตบัญญัติแห่งชาติ ติดตามมาตรการการส่งออกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ประชุมมาตรการด้านการส่งออกผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซื้อ-ขายทุเรียน และผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งเน้นย้ำว่าทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อป้องกันความลับสนที่จะก่อผลเสียต่อตลาด ส่วนเกษตรกรต้องพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้

ไม่นั่งนอนใจ **“นายหมวดตรีหญิง รุจิรา สุรจิกำจรวัดนะ ปฎิคม”** หอการค้าจังหวัดอุตรธานี เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลับประด บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ที่ได้รับความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ขายซ้ำทำให้ผลผลิตเน่าเสีย จึงได้ป่าวประกาศลงเพชบู้ก และไลน์กลุ่ม ซึ่งภายใน 2 วัน มียอดสั่งซื้อถึง 5,500 กก. ได้แก่ หอการค้าจังหวัดอุตรธานี 3,500 กก. และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรธานี 2,000 กก.

จังหวัดอุตรธานีลุยจัดงานสัมมนาใหญ่ 2 งาน ทั้งงานสัมมนา **“One Belt One Road : นโยบายย่อโลกเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย-จีน”** ในวันที่ 28 มิ.ย. 2560 ที่โรงแรมเซ็นทารา อุตรธานี และ **“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong Regular ครั้งที่ 5”** ในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 ที่โรงแรมเจริญไฮเต็ล จ.อุตรธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้พร้อมรับการค้าการลงทุน





## 4 มาตรการ พุงราคาขายจริงใจหรือขายผ้าเอาหน้ารอด

กลายเป็นประเด็นร้อนน้ำขึ้นมากอีกครั้ง หลังพืชเศรษฐกิจทำเงินอย่างยางพารา ต้องเผชิญปัญหาราคาคิ่งเหวอีกครั้งในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวราคายางล่าสุด (13 มิ.ย.60) ณ ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 55.05 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.73 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 57.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.35 บาท/กก. ขณะที่น้ำยางสด ณ โรงงาน อยู่ที่ 50.00 บาท/กก.

หากย้อนไปต้นๆ เดือนกันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยืนยันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ยางราคาคิ่งต่ำว่า ตามที่ได้พูดคุยกับผู้แทนชาวสวนยางเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาวางได้พยายามทำให้ตัวเลขราคายางพาราไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50 บาท หรือ 60 บาท หลังจากที่ราคายางพาราคิ่งต่ำที่สุดในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ยางแผ่นดิบเหลือเพียงกิโลกรัมละ 41.00 บาท ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 39 บาทเท่านั้น



“รัฐบาลไม่ได้รับซื้อยางพารา แต่พูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งได้รับข้อเสนอและอยู่ระหว่างพิจารณา และถ้าไม่ได้ 60 บาท จะได้เท่าไรก็ต้องไปว่ากันตรงนั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว (คมชัดลึก 10 ธ.ค. 57)

หลังจากนั้นดูเหมือนว่าราคายางพาราขยับขึ้นเรื่อยๆ จนสิ้นปี 2557 ราคายาง

แผ่นดิบในท้องถิ่นราคา กก.ละ 48.10 บาท ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 45 บาท ต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 65 บาท ขณะที่ตอนนั้นราคายางพารารมควัน ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท จากนั้นราคาก็ขึ้นไปแต่ละในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 65 บาทในเกือบทุกประเภทของ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 14 มิถุนายน 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5716

Col.Inch: 153.92 Ad Value: 338,624

หน้า: 1(ล่าง), 6

PRValue (x3): 1,015,872

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 4 มาตรการ พยุงราคายาง จริ่งใจหรือขายผ้าเอาหน้ารอด



ยางคือชีวิตคนได้

สินค้าในปี 2559 ยาวมาถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ก่อนราคาลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งในช่วง 1-2 สัปดาห์ผ่านมา

กระทั่งล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.60) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นชอบ 4 มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ภายหลังราคายางพาราตลาดต่ำลง อันประกอบด้วย

1. มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากกระบอกได้ประมาณ 2 แสนตันในปี 2560

2. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อ



พล.อ.ฉัตรชัย ศรีกุลณะ

รักษาเสถียรภาพราคาของ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ออกไปอีก 1 ปี 3. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วันเพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ 4. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาของเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือบัพเฟอร์ฟันด์ ออกไป

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน พล.อ.ฉัตรชัย ศรีกุลณะ รมว.เกษตรฯ ได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าว โดยระบุว่าในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีดยาง ทำให้เป็นธรรมดาที่ระดับราคาของในตลาดจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมามีคำสั่งให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทหารอีก 5 ผู้ส่งออกรายใหญ่เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ให้มีการบิดเบือนกลไกตลาด ผ่านการใช้เทคนิคของผู้ซื้อให้ราคาเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งจากนี้ไปเชื่อว่าราคาม่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

จากการหารือในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทย นำโดย พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท. และ ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ร่วมกับตัวแทนบริษัทผู้ส่งยางรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการยางในตลาดโลก ลดลงอย่างผิดปกติ

พล.อ.ฉัตรเฉลิมยอมรับว่าไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าราคายางจะดีหรือไม่ดี แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ทุกคนต่างหวังว่าราคายางจะมีการขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าลดลงอย่างผิดปกติ ส่วนสาเหตุนั้นได้มีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากหลายปัจจัย

“หลังจากได้พูดคุยร่วมกันกับตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ จึงมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลง เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กยท.จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีความจำเป็น หากมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่เกิดเสถียรภาพ ก็จะต้องเร่งหาแนวทางหรือมาตรการอื่นแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” ประธานกรรมการ กยท.เผย

ขณะที่ ดร.ธีรช ระบุชัด การขึ้นลงของราคายางพาราเป็นเรื่องที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไป แต่การขึ้นลงของราคายางอย่างรวดเร็วจนผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาจากการอ้างอิงราคาซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาราคายางจะต้องเข้าไปแก้ไขทั้งในส่วนตลาดซื้อขายปัจจุบันและในตลาดล่วงหน้าด้วย เพราะทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมด

“ตอนนี้ตลาดโลกยังคงความต้องการยางพารามาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้ เป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะย้อนกลับไปที่จุดสมดุล” ผู้ว่าการกยท.ให้มุมมอง

เขายอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลจริงอ้างอิงส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุน เพราะฉะนั้นมาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา จึงไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินเข้าไปแก้ไข แต่เป็นการช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยทั่วกัน ทั้งยังมีมาตรการที่เป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก อย่างเช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน ในขณะที่เดียวกันภายในประเทศจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. และผู้ประกอบการยาง รวมถึงทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพราคายาง

ไชยยศ สีนเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทยและกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน) อ้างเหตุที่ทำให้ราคายางตก เพราะช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาราคายางในตลาดโลกลดลงแบบผิดปกติ เพราะฉะนั้นการที่ตัวแทนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการยางพารา มาหารือปัญหาร่วมกันกับภาครัฐ และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางร่วมกันเพื่อให้ทุกคนยอมรับว่าราคายางลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก รวมถึงพื้นฐานการใช้ยางไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด

“ราคายางในตลาดโลกเดียวกัน กลไกก็จะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ส่วนตลาดล่วงหน้าถ้ามีผู้เข้าซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเยอะ ๆ ราคาเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้ว่าตลาดซื้อขายจริงได้ โดยตลาดล่วงหน้าของยางพาราจะมีอยู่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิงคโปร์ ตลาดเชียงใหม่ และตลาดโตเกียว จึงไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนเป็นราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เสือ อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขายจริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน” นายกสมาคมยางพาราไทยยืนยันทั้งที่ยังตั้งนั้น ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่วงนี้ จึงมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การใช้ 4 มาตรการมาเยียวยาตามมติ ครม. อาจเป็นเพียงแค่ขายผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้น

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net

## สคยท.เเนะมุงใชยางในประเทศ



สุนทร รักษรงค์

สุนทร รักษรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) และผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวกับ “คม ชัด ลึก” ถึงการนำ 4 มาตรการมาแก้ปัญหาเสถียรภาพราคายางพาราตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ว่าไม่มีผลมากนัก เนื่องจากเป็นมาตรการเดิมๆ ที่นำมาต่อยอดและขยายระยะเวลาออกไป โดยหากรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่ต้องประกาศในทันทีว่าจะต้องนำยางในสต็อกมาใช้ในประเทศเดือนละ 3 แสนตัน เช่นใช้ทำถนน สร้างอ่างเก็บน้ำ หรืออย่างอื่น ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยให้นโยบายกับหน่วยงานราชการต่างๆ ไปแล้วก่อนหน้านี้

“ตอนนี้มียางอยู่ในสต็อก 12 ล้านตัน ถ้าเรานำยางออกมาใช้ในประเทศเดือนละ 3 แสนตัน รับรองว่าทั่วโลกก็ตกใจ เพราะเราคือผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก วันนี้แค่รัฐบาลประกาศออกมาก็จะใช้ยางทำถนน สร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แสนตันต่อเดือน รับรองว่าพรงนี้ราคาจะขึ้นทันที”

สุนทร กล่าวอีกว่า ประเทศไทยผลิตยางได้ปีละ 4 ล้านตัน โดยเป็นผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลก ในพื้นที่ 23 ล้านไร่ ซึ่งเปิดกรีดแล้ว 18 ล้านไร่ มีเกษตรกรชาวสวนยาง 6 ล้านคน คนกรีดยาง 2 ล้านคน แต่ไทยไม่เคยเป็นผู้ซื้อไม้ตลาดยางพาราได้เลย เป็นเพราะอะไร จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งบริษัททำธุรกิจซื้อขายยางพาราโดยตรง หากคนมาบริหารแบบมืออาชีพ จะได้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางอย่างที่เป็นอย่างในปัจจุบัน

“ตามพ.ร.บ.ยางฯ มาตรา 49(3) สามารถนำเงินเขสมารักษาเสถียรภาพราคายางได้ และประเด็นสุดท้าย การจัดตั้งสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.)ที่มีกฎหมายรองรับ โดยการบริหารของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงที่มีความเป็นอิสระจากภาครัฐ เพื่อจะได้เข้าถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางที่แท้จริง เพราะทุกวันนี้แม้จะมีองค์กรเครือข่ายเกษตรกร แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลและกำกับของกยท.อยู่ดี” สุนทรกล่าว พร้อมยืนยันว่าในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศจะเดินทางไปยื่นทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนด้วย

# ตลาดเกษตรกรเมืองลับแล เล็งขยายสู่ระดับภูมิภาค



**พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนโยบายการบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าวและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พล.อ.ฉัตรชัย เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดถาวร มีสถานที่ตั้งที่แน่นอนและเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้เกษตรกรหมุนเวียนจัดหาสินค้าที่ตนเองผลิตมาวางจำหน่าย และยังเป็นการรองรับสินค้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรในแปลงใหญ่ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไป โดยมีมุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วยนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ 20% และเพิ่มผลผลิตจากการทำเกษตรแปลงใหญ่ได้ 3% ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รวม.เกษตรกรฯ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด และมีการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ ให้เป็นตลาดถาวรและเปิดจำหน่ายได้ทุกวัน เป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลับแลมีสถานที่จำหน่ายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลับแล ได้แก่ ทุเรียน ลำสาดี ลองกอง มังคุด ข้าว หอมแดง และพริก มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ทุเรียน มะปราง โดยตลาดสินค้ากลางสินค้าเกษตรอำเภอลับแล จะเป็นตลาดที่ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร บั๊องกันปัญหาความไม่เที่ยงตรงของการชั่งน้ำหนัก ลดการถูกตราคาร์บ์ซื้อจากพ่อค้า

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการ

พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่อำเภอลับแล สามารถร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตในท้องถิ่น และสามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ต้นทุนการตลาดลดลง สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด มีสถานที่จัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร ทำให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายได้” พลเอกฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ในระยะต่อไปเมื่อตลาดได้รับการตอบรับและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจจะมีการพัฒนาเป็นตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อรองรับการกระจายสินค้าในระดับจังหวัดและภูมิภาค และจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของจังหวัดได้ในอนาคต และพัฒนาให้เป็นสถานที่จำหน่ายข้าวสารของโรงสีเครือข่ายสหกรณ์และศูนย์จำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์ในภาคต่างๆ ขณะเดียวกันจะส่งเสริมสมาชิกรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพ ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นสถานที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูป โดยเป้าหมายการดำเนินงานเกษตรกรรมรายได้จากการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายได้ปีละ 10,400,000 บาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินนโยบายจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมเปิดพื้นที่เป็นตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสด ใหม่ สะอาดและมีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ได้เปิดตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้วจำนวน 13 แห่ง ใน 10 จังหวัด ซึ่งช่วงของการเริ่มต้นดำเนินโครงการจะไม่เน้นเปิดตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนัก แต่จะเลือกจากความพร้อมของสหกรณ์ที่จะเปิดตลาดสินค้าเกษตร ควบคู่กับการสร้างการเรียนรู้เรื่องของการตลาดให้กับเกษตรกร โดยจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และเกษตรกรจะได้มีโอกาสรับฟังความต้องการของผู้บริโภคด้วย เพื่อจะได้กลับไปผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยให้

เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงในที่สุด

“กรมกำลังดำเนินโครงการพัฒนาสหกรณ์

การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยจะพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรและคนในชุมชน และนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอจะทำหน้าที่เป็นแกนนำในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและจะขยายตัวไปอย่างต่อเนื่อง

การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อม เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ในระดับอำเภอ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งข้าวสาร ผักผลไม้ อาหารแปรรูป มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานและเกษตรกรที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้นำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาท้องถิ่นให้กับผู้บริโภคโดยตรง จะทำให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจน และผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่มีคุณภาพในราคายุติธรรมอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

# “ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ”

## คลานเต่าแก่น้ำท่วม-แล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำและศูนย์ประชาสัมพันธ์ในช่วงวิกฤติที่เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด โดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น มาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ฐานข้อมูลกลางบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำลำน้าธรรมชาติ น้ำอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำทั้งที่เป็นสถิติ และเวลาจริง (Real Time) รวมไปถึงฐานข้อมูลการเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) 2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยประยุกต์แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์และให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร ทั้งสถานการณ์น้ำและการจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 3 คือการนำเสนอข้อมูลแบบบูรณาการ จาก 1. การติดตามสถานการณ์น้ำแบบ real time จากกล้องวงจรปิด โครงการชลประทานทั่วประเทศ 2. ข้อมูลจากระบบโทรมาตรกว่า 700 สถานี.

**POLITICS**

# NCPO calls Pichai in for another chat

**POST REPORTERS**

Former energy minister and Pheu Thai MP Pichai Nariphaphan has been summoned by the National Council for Peace and Order (NCPO) for an eighth time.

"Lt Col Peerayut Sawetseranee from the NCPO called and invited me to go the First Army Region Command this Friday. He will pick me up at home at 12pm," Mr Pichai wrote on Facebook yesterday.

The outspoken politician told the *Bangkok Post* he did not know why he was being summoned again. The last time was in September 2015 when he had to spend seven days in a house at a military camp. The six previous times, Mr Pichai discussed the economy with NCPO officials.

Meanwhile in Maha Sarakham, former deputy agriculture minister and former Pheu Thai MP Yutthapong Charasatien said eight soldiers from the 2nd Army Region came to his home to ask him to

answer Prime Minister Prayut Chan-o-cha's four questions.

The questions included whether the next election would give Thailand a government providing good governance, what to do if it leads to a government that does not, whether it was right to just think of the election without considering other issues and whether political groups with inappropriate behaviour should be allowed to run in the election. The former MP said he obviously does not know what the election outcome would be but he would respect the people's choice no matter what it is.

Deputy Prime Minister and Defence Minister Prawit Wongsuwon yesterday said it was not NCPO policy to send soldiers to get people's answers at their homes.

Meanwhile, Gen Prayut has said people might have taken his four questions too seriously. He did not expect a barrage of people to answer them.

"Don't become anyone's tool, that's important. It is worrisome nowadays with [online] polls that ask people to press Like," he said, adding that the number of Likes is not reliable.

The Interior Ministry's website yesterday showed that 7,012 people responded to the premier's questions on Monday, the first day people were asked to file answers at its Damrongdhama Centres.

They include 395 in Bangkok, 662 in Kalasin, and 408 in Saraburi.



# ‘บิกตู’ คุ้มครองเกษตรกร อ้างปัญหาขมราคาปาล์ม

ผู้จัดการรายวัน 360° - “บิกตู” ขอร้อง  
สมาคมผู้ปลูกยางพาราอย่าออกมา  
เคลื่อนไหว รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาให้  
ปอ รุมว.เกษตรกร ไม่ใช่ต้นเหตุ อย่าถึง  
กับต้องปรับออก อ้างปัญหาหมกหมมมมา  
นาน จากรัฐบาลที่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า(คสช.) กล่าวถึง  
กรณีสมาคมผู้ปลูกยางทั่วประเทศเรียก  
ร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า ได้มี  
การหารือในที่ประชุม ครม.แล้ว ซึ่งเป็น  
มาตรการการต่อระยะเวลาในการดำเนิน  
การ 4 มาตรการ ที่เคยทำมาแล้ว แต่ใน  
ทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับหลายส่วน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ที่ฝ่ายเกษตรกรได้ให้คำแนะนำ  
มา ซึ่งต้องไปหามาตรการควบคุมกำกับ  
ดูแลตาม พ.ร.บ.การยาง ที่ออกมาใหม่  
ที่จะต้องให้มีหน่วยงานเข้าไปกำกับดูแลใน  
ส่วนของผู้ประกอบการยางด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เราต้องเข้าใจว่า  
กระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้น  
ความจริงดำเนินการมานานแล้ว ในโลก  
เสรีมีทั้งการจับขั้ว การรวมกลุ่ม การตั้ง  
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า เหมือนการลงทุนซื้อ  
หุ้น ทำให้ราคาขมแพง ซึ่งเป็นไปตาม  
กลไกการค้าเสรี เราจึงต้องพยายามหา  
ทางแก้ไขปัญหาดังนี้ ซึ่งการคุมใน  
ประเทศ พอได้ แต่พอถึงตลาดกลางนอก

ประเทศก็คุมไม่ได้

“มาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้ราคาขม  
สูงขึ้น ซึ่ง 2-3 วันนั้น ขึ้นมา กก.ละ 2 บาท  
ก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ  
ด้วย ซึ่งต้องดูในหลายๆ มิติ วันนี้ก็ต้อง  
เตรียมรองรับในเรื่องการเปิดฤดูกาลใหม่  
ในการกรีดยาง ซึ่งทุกครั้งก่อนเปิดฤดู  
การใหม่ราคาขมจะตกลงทุกครั้ง ก็ต้อง  
ไปดูว่ามาจากสาเหตุอะไร อยากให้รอทาง  
กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงในวันที่ 14 มิ.ย.  
เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่ามาตรการ  
อย่างไร”

ส่วนที่ทางสมาคมผู้ปลูกยาง เตรียม  
ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ปัญหานั้น

นายภา กล่าว ว่า ขอ ร้อง อย่า ออก มา  
เคลื่อนไหวอะไรเลย เพราะตนไม่ยาก  
ใช้กฎหมายบังคับ อยากหาวิธีการว่า ทำ  
อย่างไรจะร่วมมือแก้ไขปัญหาค่าได้ หลาย  
อย่างคืบหน้าไปในทางที่ดีแล้ว ที่ผ่านมา  
ราคาก็สูงขึ้น แต่ก็มีช่วงที่ลดลง ก็ต้องหา  
วิธีแก้ไขปัญหาค่าช่วงที่ราคาตกลงอย่างไร  
และสาเหตุเกิดจากอะไร

“อย่าถึงขั้นเรียกร้องให้ปรับ รุมว.  
เกษตรกร ออกจากตำแหน่งเลย เพราะมัน  
ไม่ใช่สาเหตุ และรุมว.เกษตรกร เขาก็ทำงาน  
หลายเรื่อง อีกทั้งหลายปัญหาเกิดขึ้นมา  
หลายรัฐบาลแล้ว แม้วันนี้รัฐบาลจะมี  
อำนาจเด็ดขาด แต่จะไปใช้อำนาจกับ

เกษตรกรหลายล้านคน คงทำไม่ได้  
รัฐบาลก็ต้องดูแลในทุกมิติ ทั้งในและต่าง  
ประเทศ ขณะนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกัน  
กับประเทศผู้ผลิตยางทั้งไทย มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน  
ตลาดครั้งหน้า ประเด็นสำคัญคือ ปัญหา  
ไม่ได้อยู่แค่ 3 ประเทศ เพราะประเทศ  
ที่ไม่ได้ผลิตเป็นเจ้าของตลาด เป็นเรื่อง  
ของการประกอบการธุรกิจ เช่น สิงคโปร์  
และญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีผลผูกพันใน  
ขณะนี้คือ เรามีสต็อกยางอยู่ซึ่งจะมีผล  
ต่อราคา ขณะนี้จึงต้องค่อยๆ ระบาย และ  
ไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาขมในปัจจุบัน”  
นายกรัฐมนตรี กล่าว.

## ประเด็นร้อน



**1.วันนี้ต้องตามอย่างใกล้ชิด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะประชุมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อออกมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างไรบ้าง**

**2.วันเดียวต้องเกาะติด นายธนาถ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากที่ผู้จัดงานออกโรงแฉ**

ว่ามีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดงานมหานครผลไม้ Fruitpatal Fair 2017 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด

**3.นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาสินค้าปรับลดขนาดบรรจุ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน**

**4.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะแถลงรายละเอียดโครงการลงทุนแบบ PPP ■**

# วิกฤตราคา'ยางพารา'รอบใหม่ ชะตากรรมชาวสวนอยู่ใต้กำมือใคร



## รายงาน

จากสถานการณ์ราคายางพาราผันผวน กระทบ ความรู้สึกสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวสวน ยางพาราในวงกว้าง เมื่อราคาแผ่นดิบยางพาราเคยสูง ถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้น เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และทรงตัวที่ 70 บาท แต่เพียง สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ราคากลับลดลงเกือบ 20 บาท เหลือชายกิโลกรัมละ 50 บาท ซ็อกความรู้สึกของ ชาวสวนอย่างรุนแรง ทั้งๆ ที่ปี 2560 ควรเป็นปีทองของ ชาวสวนยาง เนื่องจากปัจจัยจากสภาพแล้งจัดในปี 2559

ต้องเร่งหาทางแก้ไขไม่ให้กลับไปอยู่ที่ราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท เพราะราคาในท้องถิ่นเหลือ 47-48 บาท ขณะที่ตลาดกลางอยู่ที่ 50-51 บาท เป็นราคาที่น่าใจหาย การ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ควรเร่งออกมาตรการช่วยเหลือขอให้รัฐบาลเข้ามาตรา 44 นำยางแผ่นดิบในสต็อก 1 แสนตัน ออกมาทำถนนให้หมดจะทำให้ราคายางดีขึ้น พ่อค้าจะไม่ผว้ออ้างว่ามียางในสต็อก

ด้าน ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย

กล่าวว่า ราคาตกต่ำเกิดจากกลไกตลาดบิดเบือน พ่อค้า พยายามกดราคายางเพราะ กยท.มีแนวคิดนำยางใน สต็อก 1 แสนตัน ออกขายทั้งหมดคณะกรรมการนโยบาย ยางธรรมชาติ (กนย.) วันที่ 21 เมษายน 2560 ให้หยุด ขายและนำยางมาใช้ภายในประเทศแต่ กยท.กลับจะขาย ตามกลไกตลาด เพื่อช่วยนำยางจากพ่อค้าออกมาขาย แทนและนำเงินมาแทรกแซงราคา

ขณะที่ มนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมชาวสวนยาง และคนกรีดยางรายย่อย (ส.ค.ย.) โฟกัสข้อความคำถาม



ตามด้วยปัญหาน้ำท่วม 2 รอบในช่วงปลายปีเดียวกันและ น้ำท่วมใหญ่ช่วงต้นปี 2560 ผนวกกับมาตรการลดพื้นที่ ปลูกรยาง ทำให้ผลผลิตยางพาราลดลงจากปีละ 4 ล้านตัน เหลือ 2 ล้านตัน ราคาจึงควรเสถียรกว่าเดิม ไม่ใช่บิดเบี้ยว ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด

จากการตรวจสอบพบสัญญาณบ่งชี้ก่อนราคา ยางพาราตก คือการปล่อยข่าวว่าเกษตรกรใช้กรด ซัลฟิวริกในน้ำยาง ทำให้ยางแผ่นดิบเปอร์เซ็นต์ต่ำ มีความยืดหยุ่นน้อย ประกอบกับนโยบายกระจายยางแผ่น ดิบให้กระทรวงต่างๆ นำไปใช้ไม่ซบยัม ยังไม่รวมเทคนิค การเล่นตลาดของกลุ่มพ่อค้าที่ทุบราคารับซื้อและเล่นตัว ไม่ค่อยซื้อ ปล่อยให้ตลาดยางถูกแซะแซ็ง

บุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคายางตกต่ำน่าเป็นห่วงมาก

ว่าจะเป็นตลาดกลางเพื่อชาวสวนยางหรือไม่เพราะไม่เห็น กยท.ทำอะไร

หลังสถานการณ์ปัญหา **ธีรช สุขสะอาด** ผู้ว่าการ กยท.เรียกผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ 5 บริษัท หรือ 5 เสือ มาหารือเพื่อออกมาตราการตันราคายางให้สูงขึ้นและจะเชิญมาเลเซีย และอินโดนีเซีย หารือมาตรการงดการส่งออกพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ เพียงข้ามคืนราคายางเพิ่มขึ้นก็โลกล้มละ 1.14 บาท ขณะที่ **ไชยยศ สินเจริญกุล** นายกสมาคมยางพาราไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการ



**บุญส่ง นันทอง**

ยางพาราไทยทั้ง 5 ราย เห็นตรงกันว่าราคาที่ยังลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องผิดปกติ มีความเป็นไปได้ว่าราคาที่ยังร่วงเกิดจากการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าพร้อมกัน 3 ตลาด คือ ตลาดเซียงไฮ้ ตลาดสิงคโปร์ และตลาดโตเกียว ซึ่งมาตรการที่อาจทำได้คือเอาชนะราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อดันราคาให้สูงขึ้นได้

ขณะที่ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า จะเสนอ 4 มาตรการตามมติของ กนย.ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราขายได้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คาดว่าสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณ 2 แสนตันในปี นี้, ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี จากที่หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

*“ขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนวิสาหกิจเสถียรภาพราคาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563”*

แต่ 9 องค์การเกษตรกรชาวสวนยางกลับเห็นว่ามาตรการข้างต้นยังไม่ถูกจุด จึงจัดตั้งสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) มีสมาชิกในทุกจังหวัดที่มียางพารา ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และคนกรี๊ด มี **นายอุทัย สอนหลักทรัพย์** เป็นประธาน และ **นายสุนทร รัชชรงค์** เป็นเลขาธิการ พร้อมมีมติเรียกร้องให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการ กยท.แก้ปัญหาราคายางภายใน 10 วัน เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการนโยบายเพิ่มการใช้ยางในประเทศอย่างเร่งด่วนและจริงจัง และวันที่ 20 มิถุนายนนี้ สมาชิกสภาเครือข่ายจากทั่วประเทศจะเดินทางติดตามการดำเนินงานของ กยท.และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการชุมนุม

**สุนทร รัชชรงค์** กล่าวว่า หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 มาเกือบ 2 ปี ไม่ทำให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา กยท.ไม่ทำตามเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์กรและดำเนินการตาม พ.ร.บ.การยาง ขอ ยืนยันจะให้รัฐบาลปฏิรูปการทำงานของ กยท.ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การออก พ.ร.บ.การยาง

*“ตาม พ.ร.บ.การยาง มีเงินกองทุนพัฒนาการยาง (เงินเชส) ซึ่งเป็นเงินของเกษตรกรที่ถูกหักจากพ่อค้ารับซื้อยาง แต่เกษตรกรเจ้าของกองทุนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร สคยท.จะเสนอให้รัฐบาลนำเงินกองทุน ตามมาตรา 49 (3) ร้อยละ 35 มาจัดตั้งบริษัทเพื่อแปรรูปยางพารา แทนการนำเงินไปใส่ซื้อแข่งกับพ่อค้า”*

**คงต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยางจะสร้างแรงผลักดันให้รัฐบาล กยท.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมหรือจะปล่อยให้ชาวสวนตกอยู่ใต้ชะตากรรมของนายทุนต่อไป**

## ทีมข่าวภูมิภาค

## ■ เกษตรฯบูรณาการประชารัฐผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

# หนูนเลี้ยงปลาช่อนในนาข้าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เบทาโกร ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย พร้อมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

กทม.: นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว พร้อมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายประชารัฐเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และกรมประมง กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

นางสาวชุติมา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมกันจัดทำโครงการขยายผล “การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว” โดยในปี 2560 จะมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนให้ได้ 200 บ่อ/ราย ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย กำแพงเพชร และอ่างทอง ภายใต้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งการส่งเสริมผลักดันการเพาะเลี้ยงปลาช่อนถือเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ ลดความเสี่ยง และเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และ

สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง นโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพเกษตรกรรมอื่น (Zoning) และยังคงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ด้าน นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของไทย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนยังใช้ลูกพันธุ์ที่จับจากธรรมชาติ ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลา

ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมประมงจึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สวก. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อนแบบครบวงจรให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์ให้แก่เกษตรกรซึ่งในการวิจัยได้มีการศึกษาวิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลาจนประสบความสำเร็จทำให้สามารถพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาช่อนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ พัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาช่อนโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ทำให้สามารถผลิตลูกปลาช่อนให้มีมาตรฐาน โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของลูกปลาช่อนจากการกินอาหารมีชีวิตเป็นอาหารเม็ดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคู่มือเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนและรูปแบบโรงเพาะพันธุ์มาตรฐาน พร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลทางธุรกิจได้

ขณะที่ นางพรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ

เกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจในการสนองตอบนโยบายภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะร่วมกันส่งเสริมการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมช่วยสร้างผู้นำเกษตรกรที่จะเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินจากการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน เพื่อจำหน่าย บ่อละ 80,000 บาท ในระยะเวลา 3-4 เดือน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท และจากการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์พบว่า หากมีการส่งเสริมผลักดันอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 10 ปี จะมีมูลค่าถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดและขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อไป



## ตลาดเกษตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาช่อน ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคั่นແหล่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันก่อน

โดยมีนางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง และผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทองร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำกลุ่มสหกรณ์ฯ พร้อมกับให้ข้อมูลการเลี้ยงปลาช่อน และผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร สำหรับปัญหาการเลี้ยงปลาช่อนของเกษตรกรไทยในช่วงที่ผ่านมาได้เจอผลกระทบจากที่พ่อค้าคนกลางนำเข้าปลาช่อนที่มีราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาขายในประเทศไทย ทำให้ราคาปลาช่อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกันในประเทศมีราคาถูกลง บางรายไม่มีพ่อค้ามารับซื้อจึงขาดทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้า

บ่อเลี้ยง 94 บ่อ ในแต่ละรอบของการจับขาย จะได้ปริมาณมากกว่า 1,500,000 ตัว ขณะที่ทั้งจังหวัดจะมีพื้นที่เลี้ยงรวมกว่า 700 ไร่ มีเกษตรกรเลี้ยง จำนวน 400 บ่อ ผลผลิตมากถึง 3,500,000 กิโลกรัมต่อการเลี้ยง ในระยะเวลา 7 เดือน และนำไปขายปลีกเป็นปลาสดในพื้นที่ได้กิโลกรัมละเพียง 50 บาท ซึ่งไม่คุ้มทุนในการเลี้ยง

ทางจังหวัดอ่างทองจึงเข้ามาให้ความช่วย

ขณะเดียวกันทางกลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอย่างทอง จำกัด ได้ทำการแปรรูปปลาช่อนสดเป็นปลาช่อนแดดเดียว ขายกิโลกรัมละ 200 บาท ส่วนหนึ่งนำมาผลิตเป็นน้ำพริก



ปลาช่อนไทย



# ส่งเสริมการตลาดให้กับปลาช่อนไทย

ปลาช่อนไทย



เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลาช่อนไทย

ให้การช่วยเหลือ ด้วยการนำปลาช่อนมาแปรรูปเป็นปลาช่อนประเภทต่าง ๆ นำออกจำหน่าย อย่างเช่น กลุ่มสหกรณ์การประมงและการแปรรูปอย่างทอง หมู่ 5 ต.ห้วยคั่นແหล่น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งมีสมาชิก 33 ราย



ปลัดฯ รับฟังข้อมูลจากเกษตรกร

เหลือเป็นการเบื้องต้นด้วยการณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองบริโภคปลาช่อนที่เลี้ยงในจังหวัดอ่างทอง เช่น โรงเรียน เรือนจำ และโรงพยาบาล โดยถ้าอาหารที่เป็นเมนูปลาให้ใช้ปลาช่อน ซึ่งจะทำให้ปลาช่อนมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ปลาช่อน ขายกระปุกละ 30 บาท ปลาช่อนย่างรมควัน ขายราคา 150 บาท ปลาช่อนปิ้งขายราคา 30 บาท ปลาช่อนต้มปรุงรสขายราคา 35 บาท ปลาช่อนทอดถั่ว รากา 150 บาท ห่อหมกปลาช่อน ห่อละ 20 บาท ปลาช่อนต้มยำพร้อมปรุง ปลาช่อนผัดฉ่าพร้อมปรุง ราคา 59 บาท ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาลูกปลาช่อนสดล้นตลาดจนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบกับการขาดทุน

ได้ ที่สำคัญในเดือนนี้ได้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยทั่วไปเพิ่มมากขึ้นจนมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก ปลาช่อน เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกว่าปลาชนิดอื่น ๆ และใช้พื้นที่ไม่มาก ที่สำคัญใช้น้ำน้อย และสามารถใช้น้ำบาดาลมาเลี้ยงก็ได้ ซึ่งต่างกับปลาเลี้ยงชนิดอื่น ๆ ที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ขณะ



ชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อนไทย

ที่การเลี้ยงจะใช้เวลาเพียง 4 เดือนหลังจากปล่อยลูกปลา ก็โคพอจับจำหน่ายได้

ที่สำคัญปลาช่อนที่เลี้ยงในไทย เป็นปลาช่อนที่ทางกรมประมงได้ทำการพัฒนาพันธุ์ โดยการนำสายพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเพาะขยายและพัฒนาให้กินอาหารเม็ดและอาหารที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาตามหลักวิชาการ ที่ถูกต้อง อันต่างจากปลาช่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ค่อนข้างแน่ใจได้ยากว่า มีการเลี้ยงด้วยอาหารประเภทใด หรือจับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยากแก่การคาดเดาได้ว่าแหล่งน้ำนั้นปราศจากการปนเปื้อนหรือไม่

ผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพในประเทศไทยจึงยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี้ยงภายในประเทศเป็นประการสำคัญในขณะนี้.